

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือซึ่งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาล	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตาม	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือและรับของของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๒	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือในการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษากิจการโรงพยาบาลท่าเรือ - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง เรื่องมาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือในการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษากิจการโรงพยาบาลท่าเรือ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๓	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง เรื่องมาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๔	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือและทรัพย์สินบริจาค - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง เรื่องมาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลท่าเรือและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการใช้สินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ระยะเวลาการติดตามและรายงานผล
๕	มาตรการป้องกันการใช้สินบนและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ได้แก่มาตรการการใช้รตราชการราชการเบิกค่าตอบแทนมาตรฐานการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาตุงานประชุมและสัมมนาตามกฎหมายกำหนดและมาตรการจัดหาพัสดุ - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่งเรื่องมาตรการป้องกันการใช้สินบนและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
๖	มาตรการการรับส่วนลดพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่เห็นของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่งเรื่องมาตรการรัฐสนับสนุนพิเศษความชมเชยส่วนสนับสนุนส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	
๗	มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล - ประกาศโรงพยาบาลท่าเรือซึ่งเรื่องมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานบริการ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าเรือซึ่ง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	